



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
6 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ news 100.5

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ทางน้ำลาย ว่า ได้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Pooled Sample คือนำตัวอย่างมารวมกันแล้วตรวจหาเชื้อในครั้งเดียว หากผลเป็นลบ ถือว่าไม่ติดโรค แต่หากผลเป็นบวก จะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในตัวอย่างที่นำมาตรวจรวมกัน เป็นการประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพการตรวจเท่าเดิม โดยตั้งเป้าสุ่มตรวจในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ คนขับรถสาธารณะ และกลุ่มคนที่ทำงานกับคนจำนวนมาก ซึ่งตรวจไปแล้ว 45,000 ราย ตั้งเป้าจะตรวจให้ครบ 100,000 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า)

- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้มีการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยว ขอให้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการรักษาธรรมชาติ ควรพกถุงผ้าเพื่อเก็บขยะของตัวเองกลับ และสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่เปิดโล่งที่ใช้การเว้นระยะห่างก็ปลอดภัย นอกจากนี้ ขอให้อยู่ในกลุ่มของตัวเอง และอยู่ห่างจากกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งในระยะต่อไปอาจต้องออกมาตรการจำกัดคนเข้าไปท่องเที่ยว เหมือนการจัดคิวร้านค้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

- กองสุกศึกษา เผยผลสำรวจประชาชนด้านพฤติกรรมฐานช่วงวิถีชีวิตใหม่ New Normal ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ ร้อยละ 98.8 และหมั่นสังเกตอาการหรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติน้อยที่สุด คือ การสระผมทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน ไม่ปฏิบัติร้อยละ 47.8 รองลงมา การกินอาหารเป็นชุดสำหรับ 1 คน ไม่ปฏิบัติร้อยละ 32.2 และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ปฏิบัติร้อยละ 26.9 ขออย่าให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติให้เป็นนิสัย และเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, acnews, bluechipthai)

- กรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณโควิด 19 ทั่วประเทศ 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ พบมีความเครียดระดับปานกลางเพิ่มขึ้นจาก 24.0% เป็น 34.8% และความเครียดระดับมากและมากที่สุดเพิ่มขึ้นจาก 6.4% เป็น 7.9% ส่วน กทม.ประเมินกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 142 คน พบมีความเครียดมาก 2 คน เสี่ยงภาวะซึมเศร้า 5 คน มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ 36 คน กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กทม. และเสถียรธรรมสถาน จัดทำหลักสูตร “ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติ” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ มีพลังและความหวังที่จะฝ่าข้ามวิกฤตไปได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังดูแลให้การปรึกษาแก่ประชาชนที่อยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ และเพิ่มช่องทาง Line@ d-Chat สำหรับประชาชนที่ประสบภาวะเครียด ขอรับการปรึกษาจากจิตอาสาฟรี รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก สสส. และเครือข่ายสุขภาพทางปัญญา ภายใต้แคมเปญ “ภูมิคุ้มใจ” ผลิตหนังสือภาพเรื่อง “เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ” ส่งเป็นสื่อแทนความรักและคำขอบคุณมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19

#### มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, kaohoon, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, tnthailand) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 5 มิ.ย. มีผู้ป่วยสะสม 3,102 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทยวัย 45 ปี เดินทางมาจากประเทศคูเวต และเข้า State Quarantine ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ โดยประเทศคูเวตส่งตัวกลับ 174 คน มีผู้ป่วยยืนยัน 32 รายแล้ว อัตราป่วย 17.82% ส่วนคนไทยในสถานกักกันของรัฐตรวจพบเชื้อทั้งหมด 165 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 3 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 73 ราย รักษาหายแล้ว 2,971 ราย ผู้เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย ที่ผ่านมา ผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัว ซึ่งทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อและในจำนวนนี้บางรายไม่แสดงอาการ ชี้ให้เห็นว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงแม้จะไม่แสดงอาการแต่อาจเป็นผู้ติดเชื้อได้ ดังนั้น พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันมีส่วนสำคัญที่จะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทางที่ดีที่สุดควรป้องกันตัวเอง

- สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางของคนจำนวนมากจึงอาจเกิดความแออัดในพื้นที่ คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ได้รายงานหลักการในสนามบิน 3 กลุ่ม คือ 1.ท่าอากาศยานที่อยู่นอกสังกัด AOT และไม่พบประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา รวมถึงมีระบบควบคุมโรคที่ดี สามารถเปิดทำการได้ทันที 2.ท่าอากาศยานในสังกัด AOT และอยู่ในจังหวัดที่มีประวัติการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีข้อมูลผู้ป่วยประปรายในช่วง 14 วันที่ผ่านมาและมีระบบควบคุมโรคที่ดี ให้เปิดได้เช่นกัน และ 3.ท่าอากาศยานที่สังกัด AOT และอยู่ใน

## ประเด็นข่าว

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง มีประวัติการแพร่ระบาดของโควิด 19 จำนวนมาก และระบบควบคุมโรคยังต้องมีการประเมิน ซึ่งขณะนี้สนามบินภูเก็ต ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 พ.ค. ยังพบการติดเชื้อในพื้นที่ 14 วัน จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณากฎหมายรองรับหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า รอให้ชัดเจนค่อยแจ้งให้ทราบ ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินการผ่อนคลายระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ยังไม่เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนข่าวการพิจารณาวันหยุดชดเชยช่วงวันหยุดสงกรานต์ในปีประชุมศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า ยังไม่เคยมีการพูดกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ เบื้องต้นแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.อุทยานแห่งชาติที่เปิด 100% 2.อุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการเพียงบางส่วน และ 3.อุทยานแห่งชาติที่ยังไม่เปิดให้บริการ คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์จะแจ้งให้ทราบ ที่สำคัญจะมีมาตรการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผยผลการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงด้วยการตรวจเชิงรุก ตั้งแต่ 18 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563 ส่งตรวจทั้งสิ้น 4,759 ราย ไม่พบเชื้อ 3,792 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 1,027 ราย ได้กำชับให้สำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจหาเชื้อให้ครบภายใน 20 มิ.ย. นอกจากนี้ จะให้คำแนะนำประชาชน รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานสถานประกอบการที่เข้าไปเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ผู้บริหาร สธ. ร่วมโต๊ะทานอาหารช่วงโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ)

-ร้านอาหารชาญชล ริมชายหาดสันทิพย์ เผยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 มีลูกค้าหลายคนเข้าร้าน ไม่ทราบว่าเป็นคณะของรมว.สธ. เพราะทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ภาพที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นช่วงที่คณะทานอาหารเท่านั้น ยอมรับว่าทางร้านได้ถ่ายภาพลูกค้าเกือบทุกโต๊ะเพื่อขอบคุณในเฟซบุ๊ก ถ้าภาพนี้ทำให้เกิดปัญหา ต้องขอโทษด้วยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

#### 2.เตรียมมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 4

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยถึงการผ่อนปรนระยะ 4 ว่า อะไรที่พร้อมก็จะเปิดก่อน โดยมีคกก.เฉพาะกิจพิจารณา และมีเลขา สมช. ดูแล มีการประชุมโดยอาศัยชุดข้อมูลจากหลายภาคส่วนนำมาพิจารณากัน เชื่อว่าเร็ว ๆ นี้คงได้ข่าวดี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติ, เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง)

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หลังจากศบค.ผ่อนคลายเป็นระยะการประกอบกิจการ กว้างขวางหลายด้านยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ประชาชนจับจ่ายไม่มากเท่าที่ควร เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อกธุรกิจในประเทศเต็มรูปแบบ ทุกอาชีพ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสธ. พร้อมกันนี้ อยากให้รัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดให้นักธุรกิจต่างประเทศเดินทางเข้าประกอบธุรกิจในไทย โดยอาจจะเริ่มจากประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เช่น จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น ก่อนพิจารณาคลายล็อกนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในลำดับต่อไป

-นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับหอการค้า มีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ 1.รัฐบาลขยายเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจ่ายประกันสังคมต่อไปอีก 2.ขอให้แก้ไขปัญหาค่าเช่าสำนักงานเช่าสำนักงานเพิ่ม ให้กับผู้ประกอบการให้เร็วขึ้น 3.ขอให้พิจารณาผ่อนคลายเป็นระยะการสินเชื่อจากวงเงินกู้ 500,000 ล้านบาท ซึ่งเดิมจะใช้กลไกธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้ แต่มีการพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ปกติ ทำให้ภาคเอกชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายธนกร คุปต์จิตร นายกสมาคมธุรกิจเครื่องตี้อัลลอยไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลจะปลดล็อกเฟส 4 ซึ่งมีธุรกิจสถานบันเทิงด้วย แต่ผู้ประกอบการต้องพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ควรร่วมมือกัน ได้แก่ 1.วางคู่มือคำแนะนำของลูกค้า 2.อบรมให้พนักงานเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด 19 3.จัดเตรียมโปสเตอร์เกี่ยวกับคู่มือต่าง ๆ และ 4.ต้องมีเจลแอลกอฮอล์เตรียมไว้ให้ลูกค้าตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช้บริการ และตามห้องน้ำ

#### 3.เด็กสมาธิสั้นเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ

-เฟซบุ๊กเพจกรมสุขภาพจิต โพสต์ 3 เหตุผลที่เด็กสมาธิสั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 คือ 1.ซนเกินไป ไม่มี ขยุกขยิก เสี่ยงต่อการสัมผัสผ้ามุขปาก 2.ใจลอย ลืมง่าย เหม่อลอย เสี่ยงต่อการสัมผัสล้างมือ ลืมสวมใส่หน้ากาก และ 3.รอคอยไม่ได้ ใจร้อน รอคอยรอคิวไม่ได้ เสี่ยงต่อการไม่เว้นระยะห่าง

#### 4.เตือนไม่ควรใช้คลอรีนฆ่าเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์

-รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตือนการใช้น้ำยาคลอรีนใส่ใน

## ประเด็นข่าว

น้ำประปาหรือสระว่ายน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค หากมีความเข้มข้นมากสามารถฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ แต่สารระเหยของคลอรีนอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อจมูก รวมถึงไอระเหยหากเข้าตา ส่งผลให้แสบเคืองตาได้ ดังนั้น การใช้คลอรีนต้องระวัง ทั้งนี้ กรมอนามัย ระบุ ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2 ชม.-9 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อได้ในระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำสาร 3 ชนิดที่ทำลายเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที ได้แก่ สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% และแอลกอฮอล์ 62-70%

### Fake News

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกรณีมีการโพสต์ข้อความ มั่นเทศญี่ปุ่นต้มน้ำขิง ช่วยต้านโควิด กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยยืนยันว่ามั่นเทศญี่ปุ่นและน้ำขิง ช่วยป้องกันโรคโควิด 19 หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาโรคใด ๆ ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการโพสต์ข้อความ กินใบกะเพราสดวันละครึ่งช้อน ช่วยต้านโควิด 19 กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ชัดเจน แม้จะมีงานวิจัยต่างประเทศวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติของสารเคมีที่อยู่ในสมุนไพร ซึ่งพบว่าสาร orientin ในกะเพราสามารถจับกับตัวรับไวรัสโควิด 19 ในร่างกายได้ แต่เป็นเพียงข้อมูลวิจัยเบื้องต้น ต้องวิจัยในห้องทดลองและการทดลองในคนเพิ่มเติม จึงจะสามารถยืนยันผลได้

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, กรุงเทพธุรกิจ, MCOT, acnews, thaipublica, xinhuathai )

- เลขาธิการสหประชาชาติ** แสดงความหวังว่าวัคซีนโควิด 19 จะกลายเป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลก
- สหรัฐอเมริกา** องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และองค์การยูนิเซฟ ประสานความร่วมมือบรรเทาผลกระทบกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย เช่น กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มประชากรไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์
- รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน** จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประกาศเจตจำนงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโควิด 19
- จีน** นักวิจัยเตือนผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความดันโลหิตสูง เสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 2 เท่า
- อินเดีย** พบผู้เสียชีวิต 273 ราย รวมผู้เสียชีวิต 6,348 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,851 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 226,770 ราย
- สิงคโปร์** เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่สำหรับการติดตามผู้สัมผัสไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด 19 หากทดสอบแล้วได้ผล จะแจกให้ประชาชนสิงคโปร์ใส่ทุกคน
- บราซิล** มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1,349 ราย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อมากที่สุดในลาตินอเมริกา และเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้านรัฐบาลบราซิลอนุญาตให้ทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 ในประเทศ
- เบลเยียม** เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม และอนุญาตให้ผับบาร์เปิดให้บริการได้ รวมถึงเปิดพรมแดนต้อนรับประชาชนในกลุ่มเซ็งแก้นและอังกฤษ วันที่ 15 มิ.ย.
- เปรู** ประสบปัญหาถังออกซิเจนในรพ.ขาดแคลนอย่างหนัก มีรายงานผู้สื่อข่าวอย่างน้อย 20 คน เสียชีวิตจากโควิด 19 ส่วนใหญ่ติดเชื้อระหว่างลงพื้นที่รายงานข่าว ซึ่งหลายคนไม่ค่อยป้องกันตนเอง
- เม็กซิโก** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,092 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 101,238 ราย
- ชิลี** ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 113,628 ราย เสียชีวิต 1,275 ราย
- อัฟกานิสถาน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 915 ราย ยอดรวม 18,969 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 6,596,048 ราย เสียชีวิต 388,419 ราย รักษาหาย 3,187,877 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 1,902,101 ราย เสียชีวิต 109,146 ราย บราซิล ติดเชื้อ 584,562 ราย เสียชีวิต 32,568 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 441,108 ราย เสียชีวิต 5,384 ราย สเปน ติดเชื้อ 287,406 ราย เสียชีวิต 27,128 ราย อังกฤษ ติดเชื้อ 279,856 ราย เสียชีวิต 39,728 ราย

### ประกาศห้ามขายแอลกอฮอล์ออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-นายคารม ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่าย Alcohol Watch พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รวม.สธ. เรียกร้องให้ออกประกาศกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะออนไลน์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 30 (6) เนื่องจากเป็นการมอมเมาเด็ก เยาวชน โดยมีข้อเสนอ 1.ขอให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเพจ เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการโฆษณาทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.ขอให้เร่งออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีหรือลักษณะการขายแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการตีความเข้าข้างตัวเองเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ 3.ขอคัดค้านสมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทยที่กำลังล่ารายชื่อให้ยกเลิกมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และขอเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาดำเนินการตรมกรอบของกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ และ 4.เครือข่ายพร้อมที่จะเดินหน้ารณรงค์เต็มที่ในการเฝ้าระวังการกระทำที่ผิดกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสื่อ

## ประเด็นข่าว

### โรคไฟลามทุ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคไฟลามทุ่ง แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดที่ 1 เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียของชั้นหนังแท้ และชนิดที่ 2 เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียลึกลงไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนัง มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ป่วยที่ได้รับยากินสเตียรอยด์ ยากดภูมิ มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ ซึ่งโรคไฟลามทุ่งมักเป็นที่ขา เพราะการไหลเวียนเลือด และน้ำเหลืองเสียไป แต่ก็มีโอกาสเป็นในผู้ที่มีสุขภาพปกติได้เช่นกัน โดยมักจะเป็นที่ใบหน้า จากสถิติจะพบในผู้ที่ประวัติทำหัตถการเสริมความงามที่ใบหน้า

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำวิธีการสังเกต ว่า หากผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นบวมแดง ปวดร้อน ตรงกลางผื่นอาจมีตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนอง บางรายอาจมีไข้ ปวดเมื่อย ร่วมด้วย ให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคไฟลามทุ่งและรีบพบแพทย์โดย ส่วนวิธีป้องกัน คือ อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ถ้าร่างกายสกปรกต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดทันที ถ้าทำมีผื่น แผล เส้นเลือดขด หรือเป็นเบาหวาน ต้องหมั่นตรวจดูเท้าทุกวัน อย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียที่ผิวหนัง ปาก ตา เพราะแบคทีเรียในน้ำลายสัตว์อาจผ่านเข้าไปจนติดเชื้อได้

### โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุบัญญัติ 4 ฉบับ ในพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อให้กลไกการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ขึ้น ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2557-2561 พบการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน รวม 10,463 คน โรคที่พบบ่อย 5 ลำดับแรก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก โรคผิวหนังจากการทำงาน โรคจากสาเหตุทางกายภาพ โรคจากสารเคมี และโรกระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน สธ. จึงผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบตรวจจับโรคที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ผ่านพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ

### การบริโภคปลาร้า ปลาสาม ให้ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, thaipbs, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. ระบุง การบริโภคปลาร้าและปลาสามให้ปลอดภัย เน้นปรุงสุก ลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ กรณีที่ไม่ได้บรรจุขวด ควรดูลักษณะทางกายภาพว่ามีสิ่งเจือปนและกลิ่นผิดปกติหรือไม่ เลือกลงจากสถานจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ควรนำไปต้มใหม่และกรองเศษออกใส่ภาชนะที่สะอาด กรณีบรรจุขวด บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด เก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และมีรายละเอียดบนฉลากอาหารครบถ้วน ที่สำคัญต้องแสดงเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย ออย.

### วันปลอดบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ (bluechipthai, thestandard)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อติดแสดง ณ วัดทั่วประเทศ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ ขอให้ผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานทุกแห่ง และประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่วัดหรือศาสนสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

### ผลตรวจแอลกอฮอล์ล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระบุง ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก 25 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ 14 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาปริมาณร้อยละของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ และตรวจหาการปนเปื้อนของเมทิลแอลกอฮอล์ พบว่า 26 ตัวอย่าง แอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% 13 ตัวอย่าง มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% 4 ตัวอย่าง ไม่มีเลขจดแจ้ง และ 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ANANTA Spray ใช้เมธานอลเป็นส่วนผสม นอกจากนี้ จากการทดสอบคุณภาพการผลิตพบว่ายังไม่มีมีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน และจากข้อมูลที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ทั้ง 39 ตัวอย่าง พบว่า บางบริษัทรับผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการหลายยี่ห้อ แต่ผลการทดสอบบางยี่ห้อผ่านเกณฑ์ บางยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

